

ที่ IVL002/12/2018

11 ธันวาคม 2561

เรื่อง การเข้าซื้อกิจการผลิตเส้นใยดงูลมนิรภัยในประเทศเยอรมันและประเทศเม็กซิโก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ไอวีแอล โดยบริษัท PHP Fibers GmbH (“PHP Fibers”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามเข้าทำสัญญาซื้อและโอนหุ้น (Share Purchase and Transfer Agreement) กับ นาย Wilfried Trumpp และ นาง Venere Polito เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อเข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท UTT Beteiligungsgesellschaft mbH (“UTT”) ประเทศเยอรมัน

UTT เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำด้านเส้นใยดงูลมนิรภัยและสิ่งทอเทคนิคชนิดพิเศษต่างๆ โดยมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน และประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 12,000 ตันต่อปี

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการ UTT โดยบริษัท PHP Fibers นั้น ถือเป็นการนำสองบริษัทผู้บุกเบิกด้านตลาดดงูลมนิรภัยซึ่งได้ทำงานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของไอวีแอลที่จะขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงูลมนิรภัย และนำไปสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านเส้นใยดงูลมนิรภัยและสิ่งทอแบบครบวงจร ในขณะที่ไอวีแอลยังคงสามารถนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าในราคาต้นทุนที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มูลค่าของการได้มาซึ่งกิจการดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถศึกษาได้จากเอกสารนำเสนอเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ UTT Group ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวिक รอย เซาวิคูรี)
เลขานุการบริษัท

